



ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ๑๓๙ แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๓ เล่ม

ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ  
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอส่งคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง  
ในการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ ได้จาก  
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ [www.opdc.go.th](http://www.opdc.go.th) ในกรณีที่คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการ  
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ขัดหรือแย้งกับคู่มือการ  
ประเมินส่วนราชการฯ ให้ใช้รายละเอียดตามคู่มือการประเมินส่วนราชการฯ นี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนทรี สุภาสงวน)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๐๗ ๘๙๙๘ ๘๙๓๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๒๗๙

ลำดับที่	อ้างอิงถึง	ส่วนราชการ	หัวหน้าส่วนราชการ
1		สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2		กรมประชาสัมพันธ์	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
3		สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
4		สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
5		สำนักงบประมาณ	ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
6		สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
7		สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
8		สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
9		สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
10		สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
11		สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
12		สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
13		สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
14		สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	ปลัดกระทรวงการคลัง
15		สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
16		กรมศุลกากร	อธิบดีกรมศุลกากร
17		กรมสรรพากร	อธิบดีกรมสรรพากร
18		กรมสรรพสามิต	อธิบดีกรมสรรพสามิต
19		กรมธนารักษ์	อธิบดีกรมธนารักษ์
20		สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
21		กรมบัญชีกลาง	อธิบดีกรมบัญชีกลาง
22		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
23		สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ปลัดกระทรวงคมนาคม
24		สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
25		กรมทางหลวง	อธิบดีกรมทางหลวง
26		กรมทางหลวงชนบท	อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
27		กรมการขนส่งทางบก	อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
28		กรมเจ้าท่า	อธิบดีกรมเจ้าท่า
29		กรมท่าอากาศยาน	อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
30		สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	ปลัดกระทรวงพาณิชย์
31		สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
32		กรมการค้าภายใน	อธิบดีกรมการค้าภายใน
33		กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
34		กรมทรัพย์สินทางปัญญา	อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
35		กรมการค้าต่างประเทศ	อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
36		กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
37		กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
38		สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
39		กรมโรงงานอุตสาหกรรม	อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
40		กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
41		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

42	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
43	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
44	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
45	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
46	กรมการท่องเที่ยว	อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
47	กรมพลศึกษา	อธิบดีกรมพลศึกษา
48	สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน	ปลัดกระทรวงพลังงาน
49	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
50	กรมธุรกิจพลังงาน	อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
51	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
52	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
53	สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
54	กรมการข้าว	อธิบดีกรมการข้าว
55	กรมชลประทาน	อธิบดีกรมชลประทาน
56	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
57	กรมประมง	อธิบดีกรมประมง
58	กรมปศุสัตว์	อธิบดีกรมปศุสัตว์
59	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
60	กรมพัฒนาที่ดิน	อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
61	กรมวิชาการเกษตร	อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
62	กรมส่งเสริมการเกษตร	อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
63	กรมส่งเสริมสหกรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
64	กรมหม่อนไหม	อธิบดีกรมหม่อนไหม
65	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
66	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ	เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
67	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
68	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
69	กรมควบคุมมลพิษ	อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
70	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
71	กรมทรัพยากรธรณี	อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
72	กรมทรัพยากรน้ำ	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
73	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
74	กรมป่าไม้	อธิบดีกรมป่าไม้
75	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
76	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
77	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
78	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	ปลัดกระทรวงมหาดไทย
79	กรมการปกครอง	อธิบดีกรมการปกครอง
80	กรมที่ดิน	อธิบดีกรมที่ดิน
81	กรมการพัฒนาชุมชน	อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
82	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
83	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

84	กรมโยธาธิการและผังเมือง	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
85	สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
87	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
88	สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
89	กรมอุตุนิยมวิทยา	อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
90	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
92	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
93	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
94	กรมกิจการผู้สูงอายุ	อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
95	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
96	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
97	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
98	สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
99	กรมการศาสนา	อธิบดีกรมการศาสนา
100	กรมศิลปากร	อธิบดีกรมศิลปากร
101	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
102	สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
103	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	ปลัดกระทรวงแรงงาน
104	กรมการจัดหางาน	อธิบดีกรมการจัดหางาน
105	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
106	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
107	สำนักงานประกันสังคม	เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
108	สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ปลัดกระทรวงยุติธรรม
109	สำนักงานกิจการยุติธรรม	ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
110	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
111	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
112	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
113	กรมบังคับคดี	อธิบดีกรมบังคับคดี
114	กรมคุมประพฤติ	อธิบดีกรมคุมประพฤติ
115	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
116	กรมราชทัณฑ์	อธิบดีกรมราชทัณฑ์
117	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
118	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
119	กรมการแพทย์	อธิบดีกรมการแพทย์
120	กรมควบคุมโรค	อธิบดีกรมควบคุมโรค
121	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
122	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
123	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
124	กรมสุขภาพจิต	อธิบดีกรมสุขภาพจิต
125	กรมอนามัย	อธิบดีกรมอนามัย

126	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
127	สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
128	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
129	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
130	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
131	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
132	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	เลขาธิการสภาการศึกษา
133	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
134	สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
135	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
136	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
137	สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
138	สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
139	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ